




เอกสารแสดงข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส (Krungthai Home Plus debit card)
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้ำที่มีอายุระหว่าง 15-75 ปีบริบูรณ์ • ถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1 บัตร/1ท่าน • บัญชีร่วมหรือบัญชีที่มีผู้ร่วมเปิดมากกว่า 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้
วงเงินสูงสุด (บาท) ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลดวงเงินได้	<ul style="list-style-type: none"> • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM/โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุด 500,000 บาท/วัน • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน • ปรับเพิ่มลดวงเงินได้ผ่านช่องทางสาขา , NEXT Application และ Krungthai Contact Center
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้บริการเบิกถอนเงิน/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL • ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ที่มีเครื่องหมาย mastercard ได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง <p>การใช้บริการบัตรที่เครื่อง ATM/ADM ในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถอนเงิน/โอนเงินในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันที่เครื่อง ATM/ADMธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบริการ • การโอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย รายการแรกของเดือน ไม่คิดค่าบริการ รายการที่ 2 เป็นต้นไป ของเดือน 10 บาท/รายการ • การถอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ • การโอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น <ul style="list-style-type: none"> - หมิ่นละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนหลักพัน พันละ 1 บาท เศษของพันไม่คิด - ค่าใช้เครือข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ - ค่าบริการขั้นต่ำ 20 บาท/รายการ - ค่าบริการสูงสุด 1,000 บาท/รายการ • การถอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20บาท/รายการ • การถอนเงินในจังหวัดเดียวกันที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบริการ • กรณีลูกค้าใช้บัตร ที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน คิดค่าบริการ 10 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท)	100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี)	1,599 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบริการบัตร 200 บาท ,ค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองอื่นๆ รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นตามที่ธนาคารกำหนด 1,399 บาท) ค่าบริการรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการรายปีคราวเดียวกันทั้งจำนวน ธนาคารมีสิทธิภายใต้ดุลพินิจของธนาคาร แต่เพียงผู้เดียวในการทอยเรียกเก็บค่าบริการรายปีโดยอัตโนมัติ จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระเงินครบถ้วน ตามสัดส่วนที่ธนาคารกำหนด อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนด 60 วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระ ธนาคารไม่สามารถจัดเก็บได้ถึงสัดส่วนขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ และคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการสำหรับจำนวนที่ธนาคารจัดเก็บจากลูกค้า (ถ้ามี) และหากครบกำหนด 120 วัน ธนาคารไม่สามารถจัดเก็บได้ครบถ้วนเต็มจำนวนค่าบริการรายปี ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ และคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ (บาท/ครั้ง)	100 บาท ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ (บาท/ครั้ง)	ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ที่สาขานาการ
ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 15 บาท ต่อรายการ • ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ 100 บาท ต่อรายการ • อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการจะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 2.5 จากจำนวนเงินที่ทำรายการ • ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เรียกเก็บ โดยธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM ในต่างประเทศ (กรณี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการที่สำเร็จเท่านั้น)
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> • ระวังการฉ้อโกงและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่านบัตรเดบิตหรือข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น • ผู้ถือบัตรต้องลงลายมือชื่อ บนแถบลายมือชื่อด้านหลังบัตรเดบิตทันทีที่ได้รับบัตร • หากบัตรหายหรือถูกขโมย ให้รีบแจ้งธนาคารทันที เพื่อดำเนินการอายัดบัตร • หากใช้รหัสผ่านผิดเป็นจำนวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้าติดต่อสาขานาการเพื่อปลดระงับการใช้บัตร • การทำธุรกรรมข้ามเขต อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม • ควรเปิดใช้งานบริการ 3-D Secure เพื่อการช้อปออนไลน์ปลอดภัยกว่า
ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร กรณีบัตรหาย	<ul style="list-style-type: none"> • แจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราว โทร. 02-111-1111 (24 ชั่วโมง) หรือทางสำนักงานใหญ่หรือสาขานาการ (ในวันและเวลาดำเนินการ) • เจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจ้งอายัดกับธนาคาร
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ • Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 • อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com • Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram : พิมพ์คำว่า “Krungthai Care”
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่สำคัญสำคัญต่างๆ	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัตร และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ชื่อบริษัทประกันภัย	รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
ประเภทประกันภัย	ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย	วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย	วันเริ่มต้นความคุ้มครอง : ณ วันที่สมัครบัตร
	วันสิ้นสุดความคุ้มครอง : จนกว่าจะมีการบอกเลิกการใช้บัตร (ต่ออายุครั้งละ 1 ปี)
	ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง : อายุ 15-75 ปี ในวันที่ทำประกันภัย หรือสิ้นสุดตามวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมบัตรในรอบถัดไป
รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง	
ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองอุบัติเหตุ	
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1)	
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 บาท	
1.2 กรณี การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ 60,000 บาท	
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาท	

	<p>ส่วนที่ 2 ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน ความสูญเสียหรือเสียหาย ของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่ เอาประกันภัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ 200,000 บาท 2. ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากลูกเห็บ รวมกันทุกภัย 20,000 บาท (ถือเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัย ข้อ 1. <p>บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชั่วโมง (โทร. 0 2305 8774)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เครื่องปรับอากาศ ทรนซ์ชัตตงหรือชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ 2. ระบบประปา ทรนซ์ท่อประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้งานได้ 3. ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ทรนซ์อุปกรณ์จ่ายไฟชัตตงหรือชำรุดเสียหาย 4. ตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็งและเครื่องทำน้ำร้อน ทรนซ์ชัตตงหรือชำรุดเสียหาย 5. บริการกำจัดหรือจับสัตว์ดุร้าย 6. ทุญแจบ้านและทุญแจรถ ทรนซ์ทุญแจสูญหาย รับทุญแจสำรองในระยะทาง 20 กิโลเมตร <p>หมายเหตุ : การบริการต่อครั้งวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท รวมค่าแรงและค่าเดินทาง ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี</p> <p>เงื่อนไขและข้อยกเว้นสำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ถือบัตรต้องมีอายุ 15 ปี-75 ปีบริบูรณ์และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ในวันก่อนเอาประกันภัย 2. ในกรณีและผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มความคุ้มครองตาม กรมธรรม์ฉบับนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ เฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นในส่วน สมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มความคุ้มครอง 3. ผู้ถือบัตร 1 ท่าน สามารถถือบัตรนี้สูงสุดได้ไม่เกิน 1 บัตร ความคุ้มครอง 1 บัตรต่อ 1 สถานที่เอา ประกันภัย 4. ในกรณีที่บัตรเดบิตกรุงไทย โสมพลัส 1 บัตรมีผู้เปิดบัญชีมากกว่า 1 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ 5. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะต้องอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเกินกว่า 80%) หรือ สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเกินกว่า 50%) 6. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะต้องอยู่ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น 7. ความคุ้มครอง หมวดการประกันอัคคีภัยพื้นฐาน จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อ ผู้ถือบัตรต้อง เป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของบ้าน เป็นผู้เช่าบ้าน หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย นั้นๆ แล้วแต่กรณี โดยต้องระบุสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้อย่างชัดเจน 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย โดยมีต้อง แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ 9. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รับประกันภัย โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) <p>โปรดศึกษาเพิ่มเติมตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตร ผลประโยชน์และความ คุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p>
<p>วิธีการขอชดเชยค่าสินไหม</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ติดต่อพร้อมส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมที่สาขารวมการ • หรือ ติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหม ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยาน นาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1736 • กรณี รักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการ สามารถส่งเรื่องเรียกร้องค่า รักษาพยาบาลมายังบริษัท ไทยริเซอร์วิสเชส จำกัด(TPA) ที่ 0 2660 1221 ทุกวัน/24ชั่วโมง ที่ อยู่ 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร 0 2660 1290 Email: TPA_CS@thirdpartyadmin.co.th (ซึ่งเป็นตัวแทน บริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนในนาม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1736
- เว็บไซต์ www.dhipaya.co.th
- แอปพลิเคชัน : TIP Flash Claim